

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย
สมัยสามัญ สมัยแรก
เมื่อวันที่ ๑๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สมาชิก อบต.หมู่ที่	หมายเหตุ
๑	นายศรีไพร สุพรรณ	หมู่ที่ ๑	
๒	นายประสงค์ ดำริห์	หมู่ที่ ๒	
๓	นายสมบัติ มาลาสาย	หมู่ที่ ๓	
๔	นางสังวาล บ้องคำกวย	หมู่ที่ ๔	
๕	นายบุญเต็ม จันทวี	หมู่ที่ ๕	
๖	นายสุพรรณ เรืองสิทธิ์	หมู่ที่ ๖	
๗	นางศิริลักษณ์ น้าภา	หมู่ที่ ๗	
๘	นายอุทร สุภาการ	หมู่ที่ ๘	
๙	นายวัชรพงษ์ คำภูรี	หมู่ที่ ๙	
๑๐	นายสุพัฒน์ ทีคำปา	หมู่ที่ ๑๐	
๑๑	นายพัชรวัฒน์ คำภูมิ	หมู่ที่ ๑๑	
๑๒	นายเรืองฤทธิ์ อองตัน	หมู่ที่ ๑๓	
๑๓	นายสมบัติ จันทวง	หมู่ที่ ๑๔	
๑๔	นายพศิน พวงเขียว	หมู่ที่ ๑๕	
๑๕	นายสวय จันทะพวง	หมู่ที่ ๑๖	
๑๖	นายฮอง ทาประจิตร	หมู่ที่ ๑๗	
๑๗	นายโอวาท ชินกะธรรม	หมู่ที่ ๑๘	
๑๘	นายจันทิ โทคำเวช	หมู่ที่ ๑๙	
๑๙	นายถวิล แก้วอนันต์	หมู่ที่ ๒๐	

ผู้ไม่มาประชุม

นายธีรพงษ์ เลือดอุดร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายเสถียร รักษาอด	นายก อบต.บุงหวาย	
๒	นายวิศรุต ภูเกิด	รองนายก อบต.	
๓	นายนำพล สมพันธ์เพ็ง	รองนายก อบต.	
๔	นายบัวพา ดำริห์	เลขานุการ นายก อบต.	
๕	นายปิ่น ส่งเสริม	ที่ปรึกษานายก อบต.	
๖	สิบตำรวจโทสุธนา เต็มจิตร	ปลัด อบต.บุงหวาย	
๗	นางสาวนริศรา ไชยพัฒน์	รองปลัด อบต. บุงหวาย	
๘	พันจ่าตรีบรรลุกาล เวียงคำ	หัวหน้าสำนักปลัด	

๙	นายอัครพงษ์ ศิริบุรณ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๑๐	นายลาชินทร์ ตุมสี	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๑๑	นางจันทนา คำภูมิ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	
๑๒	จำสืบเอกวรพล คະເນະສີ	นิติกร	
๑๓	นางสาวปรมาพร ศรีจันทร์อ่อน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๑๔	นางสาวพิมพ์ลภภัทร มากดี	นักจัดการงานทั่วไป	
๑๕	นางสาวจันทร์ทิมา หาญชาติ	นักประชาสัมพันธ์	
๑๖	นางสาวจิตติกาญจน์ บัวบก	นักทรัพยากรบุคคล	
๑๗	นางสาวณัฐวรรณ สุระพัฒน์	เจ้าพนักงานธุรการ	
๑๘	นางสาวสุมัจฉา ไกลกล	พนักงานจ้างทั่วไป	
๑๙	นางสาวสิรินภา ยิ้มแย้ม	พนักงานจ้างเหมา	
๒๐	นางสาวรุจิรา พรหมลี	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เลขานุการสภา เรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูง ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน/ท่านคณะผู้บริหารท้องถิ่นตำบลบุงหวายที่เคารพ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม อบต.บุงหวาย และขณะนี้สมาชิกสภาได้มาพร้อมแล้ว มีสมาชิกสภาตำบลบุงหวาย จำนวน ๑๙ ท่าน ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาตำบลบุงหวาย จุดธูปเทียน เพื่อบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป และขอเรียนเชิญทุกท่านยืนขึ้นพนมมือคะ - ประธานสภา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย - และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสุพัฒน์ ทีคำปา ประธานสภา แจ้งวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ มีผู้มาประชุมจำนวน ๑ คน ได้แก่ นายธีรพงษ์ เลือดอุดร ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒

เนื่องจากในวันพรุ่งนี้ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อบต.บุงหวายได้กำหนดให้มีการทำบุญตักบาตร ณ สะพานข้าวฮักข้าวแพง หากเป็นไปได้ผมอยากให้สมาชิกสภาฯ เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรทุกท่านนะครับ แจ้งระเบียบวาระต่อที่ประชุม และประชุมตามระเบียบวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ /๒๕๖๕ เมื่อวันที่

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทุ้งถาม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

- ไม่มี

/ระเบียบวาระที่ ๕ ...

ระเบียบวาระที่ ๕ ๕.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑.๑ ญัตติการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ (สมัยแรก) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

นายสุพัฒน์ ทีคำปา ประธานสภาฯ สำหรับการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ (สมัยแรก) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบฯ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางศิริลักษณ์ น้าภา เลขานุการสภา อบต.บึงหวาย ชี้แจงต่อที่ประชุม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย หรือหลายสมัยแล้วแต่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๒ การประชุมสภา ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี

นายสุพัฒน์ ทีคำปา ประธานสภาฯ เมื่อเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบฯ แล้ว ผมจะขอเสนอการกำหนดสมัยประชุมได้โดยประธานสภาฯ ครับ

สมัยที่ ๑	ระหว่างวันที่ ๑-๑๕	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	รวม ๑๕ วัน
สมัยที่ ๒	ระหว่างวันที่ ๑๗-๓๑	พฤษภาคม ๒๕๖๖	รวม ๑๕ วัน
สมัยที่ ๓	ระหว่างวันที่ ๑-๒๙	สิงหาคม ๒๕๖๖	รวม ๑๕ วัน
สมัยที่ ๔	ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๘	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	รวม ๑๕ วัน

และกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป คือระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวม ๑๕ วัน มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ หรือไม่ หรือท่านสมาชิกเห็นต่างหรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมไม่เห็นต่าง

นายสุพัฒน์ ทีคำปา ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมไม่มีการแก้ไขการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ หรือไม่มีความเห็นต่าง ผมขอประกาศระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสภา สมัยสามัญ ของแต่ละสมัยดังนี้

สมัยที่ ๑	ระหว่างวันที่ ๑-๑๕	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	รวม ๑๕ วัน
สมัยที่ ๒	ระหว่างวันที่ ๑๗-๓๑	พฤษภาคม ๒๕๖๖	รวม ๑๕ วัน
สมัยที่ ๓	ระหว่างวันที่ ๑-๒๙	สิงหาคม ๒๕๖๖	รวม ๑๕ วัน
สมัยที่ ๔	ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๘	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	รวม ๑๕ วัน

และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป คือระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวม ๑๕ วัน

/และจะขอมติที่ประชุม...

และจะขอมติที่ประชุม เห็นชอบการกำหนดสมัยประชุมสภา สมาชิกสภา ท่านใด เห็นชอบ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๘ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ลา ๑ เสียง

(จากจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม ๑๙ คน)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่นๆ

นายสุพัตน์ ทีคำปา ประธานสภา มีสมาชิก ท่านใดอภิปรายในเรื่องอื่นๆ หรือไม่

นายสมบัติ มาลาสาย ส.อบต.ม.๓ โครงการที่สภาได้อนุมัติไว้ ทั้งจ่ายขาด และข้อบัญญัติ ตอนนี้ดำเนินการถึงไหนแล้วครับ เพราะยังไม่เห็นมีการดำเนินการเลย และอีกเรื่องตอนนี้ตำบลเราได้ประกาศเป็น พรบ.ควบคุมอาคารหรือยังครับ เพราะชาวบ้านมาขออนุญาตบ้านเลขที่ มีชั้นตอนยุ่งยาก มีการแจ้งให้ไปเขียนแบบบ้านโดยวิศวกร ซึ่งเป็นเรื่องที่ยุ่งยากครับ ชี้แจงด้วยนะครับ

นายพัชรวัฒน์ คำภูมิ รองประธานสภา ขอสอบถามเรื่องโครงการแต่ละหมู่ที่ผ่านสภา แล้วตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ โครงการไม่ได้ดำเนินการทุกหมู่ ซึ่งหมู่บ้านผม หมู่ที่ ๑๑ ก็มีโครงการถนนดินหินคลุกที่ผ่านสภามาแล้ว ตอนแรกก็มีบริษัทไปรับเหมา ก็ยังไม่มี นายช่างคนเก่า ไปประเมิน ก็ประเมินตก แก้ไขผ่านสภา เสร็จ ก็ยังไม่เห็นผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ออกดำเนินการเลย ชาวบ้านก็ได้สอบถามมา อยากให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ก่อนหน้าฝนด้วยครับ

นายพศิน พวงเขียว ส.อบต.ม.๑๕ โครงการแต่ละโครงการ รู้สึกว่านานที่สุด งานเร่งด่วน ก็ใช้เวลาเกือบปี หมู่ ๖, หมู่ ๑๕ ยกมือข้ามปี นานเกินไป ซึ่งฝ่ายบริหารมีทีมงานหลายคน มีที่ปรึกษา มีปลัด และมีผู้บริหารสภา ยังมีความล่าช้า อยากให้ทำงานให้ดี และก้าวหน้ากว่านี้ เพื่อคนในตำบลทุ่งหวาย ชาวบ้านเขารอเราอยู่ ถนนบางเส้น ก็ใช้งานดี เส้นไม่ดี ก็ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข เช่นถนนเส้นหน้าโรงเรียน บ้านทุ่งบอน ไปสามแยกวงยางบ้านท่าออย อยากให้ไปปรับปรุงแก้ไข ขอฝากให้ผู้บริหารทำงานให้ดีกว่านี้ ฝาก อบต.ทุกคน ทำงาน

นายอุทร สุภาการ ส.อบต.ม.๘ ขอสอบถามเรื่องการออกเก็บภาษีค่าขยะ เจ้าหน้าที่สามารถออกพื้นที่ไปบริการพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านได้หรือไม่ครับ

นายถวิล แก้วอนันต์ ส.อบต.ม.๒๐ อยากเรียนถาม ถนนเส้นบ้านนายอำคา วงจันแดง ถึงสถานีสูบน้ำ ที่มีดินสไลด์อยู่ข้างบ้านนางทอง ทาวงศ์ ตอนนี้ถนนพัง มีสภาพกลายเป็นสะพาน และมีรถบรรทุกน้ำหนักเกินที่ชนวัสดุอยู่แถวนั้น มีกรวยและถุงพลาสติกติดตั้งไว้ ไม่ทราบว่า อบต. จะไปแก้ไขปรับปรุงให้เมื่อไหร่ ผมสอบถาม ผอ.อบต.แล้ว ท่านแจ้งว่าได้แจ้งมายัง อบต.แล้ว ส่วนโครงการต่างๆที่จ่ายขาดและอนุมัติแล้ว ผมจะไม่สอบถามเพราะมีสมาชิกสภา หลายท่านได้สอบถามต่อสภาแล้ว แต่ขออัยว่า โครงการของหมู่ ๒๐ ก็ยังไม่มีการดำเนินการเลยครับ

นายจันทิ โทคำเวช ส.อบต.ม.๑๙ ฝากเรื่องห้องประชุมสภา ตอนที่ผมรับตำแหน่ง ส.อบต. ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จะมีไมโครโฟนครบทุกโต๊ะ เครื่องปรับอากาศก็ใช้งานได้ดี แต่ในปัจจุบันอุปกรณ์ดังกล่าวมีความชำรุดทรุดโทรม อยากให้ปรับปรุงแก้ไข เรื่องถนนกลางทุ่งนาก็อยากให้ไปสำรวจครับ

/นายเสถียร รักชารอด...

นายเสถียร รักษารอด นายก อบต.บุงหวาย สำหรับเรื่องที่สมาชิกสภา สอบถามมา ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่ท่านได้ถือโอกาสเสนอแนะให้กับทางผู้บริหารด้วย ต้องนำเรียนว่า สำหรับตัวผู้บริหารเอง แล้วถ้าผมทำได้หมด ผมทำเองแล้ว แต่บางเรื่องบางอย่างต้องอาศัยพนักงานส่วนตำบลเป็นผู้เสนอ และดำเนินการในหลายๆ เรื่อง ที่จริงแล้ว ทุกเรื่องที่ท่านสอบถามมา ผมรับทราบตั้งแต่เริ่มต้นที่ผมเข้ามา รับตำแหน่ง ณ ปัจจุบัน หลายๆเรื่องที่ท่านสอบถามมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างบ้าน อาคาร การขอบ้านเลขที่ ตั้งแต่ผมเข้ามารับตำแหน่ง ได้เรียนเชิญ ผอ.กองช่าง หรือ พร้อมทั้งให้แนวทางปฏิบัติ และถือปฏิบัติมาเป็นระยะเวลาพอสมควร ทราบว่าบางท่านที่มาติดต่อ ขออนุญาตแต่ละเรื่องหาก มีความพร้อมก็รวดเร็ว หากไม่พร้อมก็อาจทำให้ล่าช้าไปบ้าง ทั้งนี้ทั้งนั้นได้หารือกับผู้ทีมงานผู้บริหาร ปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง เพื่อให้กระชับและรวดเร็วขึ้น แต่ทุกอย่างต้องนำเรียนว่า บางเรื่องจะถูกกำหนดไว้ ด้วยระเบียบ ก็ต้องยึดถือระเบียบด้วย ในส่วนของการปฏิบัติ ก็จะกำชับให้ผู้ปฏิบัติ ได้ปฏิบัติให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

เรื่องโครงการที่อนุมัติผ่านสภาฯ ไปแล้ว ทั้งงบจ่ายขาด งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ปัจจุบันก็เร่งอยู่ แต่ด้วยวิธีการ อาจทำให้ล่าช้าอยู่บางโครงการ ผมเร่ง ผอ.กองช่าง พุดคุยกันตลอดว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแล้ง เหมาะที่จะดำเนินการหลายๆ โครงการ บางโครงการของหมู่ที่ ๓ ทั้งสองโครงการ ผมได้เซ็นสัญญาไปแล้ว ที่ท่านสอบถามมา โครงการ หมู่ ๑๖ เส้นรอบสนามกีฬา ก็เซ็นสัญญาไปแล้ว และผลทดสอบ เหล็ก ได้รับการตอบกลับมาแล้ว คงอีกวันสองวัน ผู้รับจ้างคงเข้าดำเนินการ แต่ในอีกหลายๆ โครงการ ต้องเรียนว่า บางโครงการ เช่น ถนนแอสฟัลติก ถ้าจะทำแค่โครงการเดียว ผู้รับจ้างคงไม่เข้าทำ เพราะการ ขนย้ายเครื่องมือต้องใช้อุปกรณ์หลายๆ อย่าง แต่ผมกำชับ ผอ.กองช่าง ให้เร่งดำเนินการ ถนนแอสฟัลติก เหลือหลายเส้น มี หมู่ ๑๓,๑๕,๑๖ และทางฝั่งบุงหวายก็เหลือที่ยังไม่ดำเนินการ

สำหรับการจัดเก็บภาษี และการจัดเก็บค่าขยะ ผมได้ทราบกับท่านรองนายกท่านได้รายงาน ว่า ความต้องการของพี่น้องประชาชน ก็อยากให้ออกไปบริการจัดเก็บ ถึงแม้จะล่าช้าหน่อย แต่ก็เพื่อเป็นการ อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ในส่วนนี้ผมเองจะได้มอบหมายให้กับกองคลัง เจ้าหน้าที่จัดเก็บ ออกปฏิทิน การจัดเก็บภาษี เพื่อแจ้งไปยัง ผอ.บ./ สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบเพื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป ขอขอบคุณสมาชิก อบต. หลายๆ ท่าน บางวันท่านเข้ามาบริการพี่น้องประชาชนท่านเอง ผมได้สอบถามบางท่าน ว่าได้เข้าสองสามครั้ง หรือมากกว่านั้นก็มี ผมทราบปัญหาของท่านว่า ชาวบ้านฝั่งทุ่งบอน โนนบอน ท่างอย ว่างาย ต้องข้ามถนน ซึ่งถนนทุกวันนี้ก็ไกลพอสมควร แต่ท่านต้องมาด้วยตัวท่านเอง ผมขอบคุณท่านหลายๆ ครั้งแล้ว แต่ด้วย ระยะเวลาการทำงานในระหว่างนี้ เจ้าหน้าที่จัดเก็บก็ทำงานอย่างเต็มที่ แต่ว่าจะต้องออกบริการประชาชน

เรื่องถนน ที่ท่าน สมาชิก หมู่ ๒๐ สอบถามมา ผมได้ลงไปดูด้วยตัวเองกับท่านรองนายก เมื่อผมไปดูแล้ว ได้แจ้งกับ ผอ.กองช่าง ได้ตรวจสอบว่า ถนนบริเวณนั้น ยังอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับเหมาอยู่หรือไม่ หากยังอยู่ที่ให้แจ้งเข้ามาดำเนินการแก้ไข

ในส่วนอื่นๆ ที่ท่านเสนอมา โดยเฉพาะเรื่องการปรับปรุงห้องประชุมสภาฯ ต้องมีการปรับปรุง อย่างแน่นอน แต่ก็ต้องขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกสภาฯ ได้อนุมัติงบประมาณ ในการเพิ่มเติมแผน ในครั้งนี้ด้วยครับ

ในส่วนเรื่องอื่นๆ ที่จะเกิดประโยชน์กับ อบต.บุงหวาย ไม่ว่าจะเป็นได้รับคำเสนอแนะหรือไม่ หรือทาง ผู้บริหารรับเรื่องจากประชาชนโดยตรง หลายๆเรื่องที่ท่านได้อนุมัติ เรื่องความต้องการของพี่น้องประชาชน ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่ช่วยกันดูแล แก้ปัญหาให้กับประชาชน

สืบตำรวจโทสุทธนา เต็มจิตร ปลัด อบต.บุงหวาย ขออนุญาตนำเรียนหลักการกว้างๆ ที่เป็นข้อมูลในทางกฎหมาย มีสองส่วนแยกกัน ส่วนแรกการขอเลขที่บ้าน เมื่อเราสร้างบ้านใหม่ พรบ.การสร้างบ้าน เขาให้ขอเลขที่บ้าน ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบออกเลขที่บ้าน เป็นหน้าที่ ของนายทะเบียน กลุ่มแรกคือ นายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น คือปลัดเทศบาล ของ อบต. ไม่มีอำนาจมอบให้ ปลัด อบต. เป็นนายทะเบียน เราจึงยังขึ้นตรงต่อนายอำเภอวารินชำราบ

ขั้นตอนของทะเบียนราษฎร์ มีอยู่ ๕ แบบ

ประเภทที่ ๑ เป็นทะเบียนบ้านชั่วคราว ไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างตามกฎหมาย

ประเภทที่ ๒ ทะเบียนบ้านชั่วคราวของสำนักทะเบียน

ประเภทที่ ๓ ทะเบียนบ้าน ทร.๑๓ คือทะเบียนบ้านคนต่างด้าว

ประเภทที่ ๔ ทะเบียนบ้าน ทร.๑๔ คือทะเบียนบ้านบุคคลที่มีสัญชาติไทย ต้องขออนุญาตก่อสร้างบ้านก่อน

ประเภทที่ ๕ ทะเบียนบ้านกลาง

ขั้นตอนการขอทะเบียนบ้าน

ขั้นตอนที่ ๑ เอกสารรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน ต้องออกโดย ผอ.บ. (ทร.๙)

ขั้นตอนที่ ๒ ใบอนุญาตก่อสร้าง อบต.เป็นผู้ออกใบอนุญาตก่อสร้าง ซึ่งการขออนุญาตก่อสร้างต้องขอก่อนการสร้างบ้าน จึงจะถูกกฎหมาย จังหวัดอุบลฯ ประกาศใช้ผังเมืองรวมเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับ อบต. ในเรื่องการประกาศใช้ผังเมืองรวม มีข้อต่อไปที่ผังเมืองประกาศเขตผังเมืองรวม จึงต้องขอแบบแปลนในการขออนุญาตก่อสร้าง

ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างที่ อบต. เอกสารจะมีสำเนาทะเบียนบ้าน โฉนดที่ดิน และจะต้องมีแบบแปลน ซึ่งขั้นตอนการสร้างแบบแปลนเป็นการสร้างขั้นตอนขึ้นมา ซึ่งชาวบ้านเราจะยังไม่เข้าใจ ในขั้นตอนนี้ การก่อสร้างบ้านจะต้องขออนุญาตทุกรายการ

ส่วนขั้นตอนและวิธีการ ผมจะวางแผนให้กับกองช่าง ว่ามีวิธีการไหนที่จบบริการได้รวดเร็ว บางทีกฎหมายเขาล็อคขั้นตอนให้ ก็ไม่สามารถลดขั้นตอนได้ แต่ส่วนแบบแปลนก็อยู่ที่ว่า แบบแปลนนั้นเชื่อมโยงอะไรบ้าง ต้องไปตรวจสอบอาคารอีกครั้งหนึ่งเมื่อสร้างเสร็จ และขาดอีกอย่างคือเมื่อสร้างบ้านเสร็จ จะต้องมีการมาแจ้ง ฉะนั้นการขออนุญาตก่อสร้างบ้านจะต้องมีแบบแปลน ซึ่งแบบแปลนใครเขียนก็ได้ แต่ต้องยึดหลักเกณฑ์รูปแบบประเภทของอาคาร ซึ่งในหลักเกณฑ์จะแจ้งว่า ใครจะเป็นผู้อนุญาตได้

สรุปขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ปรากฏคำขอที่ อบต. สามารถมาดูแบบที่ อบต.ได้ อบต.ก็จะวางแผนว่าจะทำอะไรตามลำดับขั้นตอนให้ ควบคู่กับการก่อสร้าง เมื่อขออนุญาตก่อสร้างเสร็จแล้ว ท่านก็จะได้รับรวบรวมเอกสารเพื่อขอบ้านเลขที่ต่อเลยครับ จะสะดวกและง่ายขึ้น

นายสุพัฒน์ ทีคำปา ประธานสภาฯ สรุปว่าท่านนายกได้ตอบทุกปัญหาที่ท่านถาม เรื่องจัดเก็บภาษี ก็จะออกไปดำเนินการจัดเก็บ เรื่องโครงการที่อนุมัติผ่านสภาฯ ท่านก็จะเร่งให้เร็วที่สุด มีหลายโครงการ ที่ถนนผ่านที่นา เช่น ถนนของหมู่ ๑๓ ถนนบ้านวังยาง ถึงบ้านนายสี เป็น คสล. กว้างประมาณ ๔ เมตรไม่มีไหล่ทาง เพิ่งอนุมัติผ่านสภาฯ เข้าเพราะอะไร หรือมีบริษัทรับเหมาบริษัทเดียว หรือลือคสเป็ค ผมอยากทราบเหตุผล ที่ช้าครับ

/มีเรื่องฝากจากท่าน ผอ.บ.ไพศาล...

มีเรื่องฝากจากท่าน ผอ.ไพศาล สิงตะโคตร ท่านฝาก ผอ.กองช่าง นิตรกร ประสานและนำเรียน ผู้บริหาร ถนนตรงแยก ร้านอาหารสุขใจแลนด์ ถนนแยกจากถนน ๒๒๖ ไปบ้านโนนน้อย ไม่มีไหล่ทาง แล้วถนนตรงนั้นจะสุดทางที่อยู่เทรินพอดิ ถนนแคบ หากสามารถขยายได้ ก็ฝากท่านด้วยครับ อีกที่หนึ่งคือ ตรงที่นา นายจันท์ โทคำเวช ผมได้แจ้งท่านรองนายกวิศรุตให้ไปดู คือน้ำจะเซาะ เป็นท่อ ผอ.บ. หมู่ ๖ ฝากมานำเรียน

แจ้งเรื่องเหตุการณ์ไฟไหม้เสาไฟฟ้า ที่หมู่ ๑๐ หน้าวัด พอดิมีคนขายขนมที่ตลาดบุงหวาย วิ่งไปเอา ถังดับเพลิงที่ ศพด. มาเพื่อดับเพลิง แต่ไม่สามารถใช้งานได้ ผมอยากทราบว่าทำไมถังดับเพลิงใช้งานไม่ได้ครับ ฝากผู้บริหาร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดูแลด้วย

ท่านนายก อบต.บุงหวาย เคยนำเรียนเรื่องกระบือตาย ในที่ประชุมสภา ที่บอกว่าท่านจะนำรายงาน การตายมาแจ้งในที่ประชุมสภา ได้รับทราบ ถึงตอนนี้ ท่านก็ยังไม่มียางงานการตายของกระบือ ซากกระบือ อยู่ที่ไหน มีคุศสัตว์มาดูหรือไม่ รวมทั้งจำนวนกระบือ ที่แจกจ่ายให้กลุ่มที่นำไปเลี้ยงต่อ เพราะกระบือ เป็นครุภัณฑ์ ของ อบต. ทั้งเรื่องศูนย์ถ่ายทอดการเกษตร แต่ก่อนมีมะนาว มีกล้วย มีสิ่งของออกมาขาย แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรมาขายเลยครับ ผมเลยอยากทราบว่า งบประมาณที่ลงไปในศูนย์ถ่ายทอด งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เอาไปทำอะไรบ้าง หากยังตอบผมไม่ได้ ผมจะขอตั้งคณะกรรมการสภา ติดตามเรื่องนี้

การใช้อำนาจของนายก คณะผู้บริหาร ทุกวันนี้ ประธานสภา รองประธานสภา ไม่มีที่นั่ง โต๊ะ เก้าอี้ ไม่มี ท่านเก็บไปไว้ไหน อย่างน้อยๆ ท่านเก็บโต๊ะ เก้าอี้ ประธานสภา รองประธานสภา ท่านควร จะบอกแจ้งผมให้รู้ก่อน โต๊ะทำงานเหมือนบ้านหลังที่สอง ลองท่านเลือกนายกเข้ามาใหม่ แล้วนายกสั่งย้ายโต๊ะ ปลัด รองปลัด หรือ ผอ.กอง แล้ววันจันทร์มา โต๊ะไม่อยู่ที่เดิม ท่านจะคิดยังไง จวบจนถึงทุกวันนี้ ตั้งแต่ท่าน ย้ายห้องประชุมเล็ก แต่ก่อนเคยมีโต๊ะประธานสภา รองประธานสภา ทุกวันไม่มี หน้าห้องนายก แต่ก่อนเคย เป็นห้องของรองประธานสภา นายสมชัยที่แล้ว ๘ ปีที่เขาอยู่ เขาอยู่กันได้ ตอนนี้จัดใหม่ แต่จะจัดจะทำอะไร ก็ไม่เห็นนำเรียนผมบ้าง ท่านมาจัดย้อนหลังท่านก็จัดไป แต่วันนี้ผมจะนำเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

และวันนี้ผมขอแต่งตั้งคณะกรรมการสภา เพื่อติดตามเรื่องโค กระบือ ผมติดต่อกับ ผอ.บ. สองท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการ คือนายสมพงษ์ สมจันทร์ ผอ.บ.หมู่ที่ ๘ และ นายเขมชาติ ดอกดวง ผอ.บ.หมู่ที่ ๑๑ เราไม่ได้สอบว่า โค กระบือหายไปไหน เพียงจะติดตามว่า โคกระบือ อยู่ที่ไหน กลุ่มไหนรับไปบ้าง หรือข้าม อำเภอกันหรือเปล่า เปิดโอกาสให้สมาชิกได้เสนอชื่อ เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการ ผมขอมติท่านสมาชิก ว่าเห็น ด้วยหรือไม่หากจะตั้งคณะกรรมการดังกล่าว สมาชิกท่านใดเห็นด้วย ขอให้ยกมือขึ้น

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๘ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
ลา ๑ เสียง

(จากจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม ๑๙ คน)

ขอเชิญสมาชิกสภา เสนอชื่อร่วมเป็นคณะกรรมการสภา เชิญครับ

นายประสงค์ ดำริห์ ส.อบต. ม. ๒ เสนอนายสมบัติ มาลาสาย ส.อบต.ม.๓ คนที่ ๑

นายสุพัฒน์ ทีคำปา ประธานสภา นายสมบัติ มาลาสาย รับไหมครับ

นายสมบัติ มาลาสาย ส.อบต.ม.๓ รับครับ

นายสุพัฒน์ ทีคำปา ประธานสภา ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน

นายโอวาท ชินกรรม ส.อบต.ม.๑๘ รับรอง

นายเรืองฤทธิ์ อองตัน ส.อบต.ม.๑๓ รับรอง

/นางสังวาล ป้องคำกาย ส.บต.ม.๔...

นางสังวาล ป็องค้ำกวย ส.อบต.ม.๔ เสนอ นายสุพัฒน์ ทีคำปา ส.อบต.ม.๑๐ คนที่ ๒
 นายสุพัฒน์ ทีคำปา ประธานสภาฯ นายสุพัฒน์ ทีคำปา ประธานสภาฯ
 นายศรีไพร สุพรรณ ส.อบต.ม.๑ รับรอง
 นายพศิน พวงเขียว ส.อบต.ม.๑๕ รับรอง
 นายสมบัติ มาลาสาย ส.อบต.ม.๓ เสนอ นายพัชรวัฒน์ คำภูมิ ส.อบต.ม.๑๑ คนที่ ๓
 นายสุพัฒน์ ทีคำปา ประธานสภาฯ นายพัชรวัฒน์ คำภูมิ รับใหม่ครับ
 นายพัชรวัฒน์ คำภูมิ ส.อบต.ม.๑๑ รับครับ
 นายสุพัฒน์ ทีคำปา ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน
 นายสมบัติ จันทพวง ส.อบต.ม. ๑๔ รับรอง
 นายสวย จันทพวง ส.อบต.ม.๑๖ รับครับ
 นายโอวาท ชินภธรรม ส.อบต.ม.๑๘ เสนอ นายจันทิ โทคำเวช ส.อบต.ม.๑๙ คนที่ ๔
 นายสุพัฒน์ ทีคำปา ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน
 นายถวิล แก้วอนันต์ ส.อบต.ม.๒๐ รับรอง
 นายเรืองฤทธิ์ อองตัน ส.อบต.ม. ๑๓ รับรอง
 นายสุพัฒน์ ทีคำปา ประธานสภาฯ ขอเสนอ นายพศิน พวงเขียว ส.อบต.ม.๑๕ คนที่ ๕
 นายสุพัฒน์ ทีคำปา ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน
 นางสังวาล ป็องค้ำกวย ส.อบต.ม.๔ รับรอง
 นายสุพรรณ เรืองสิทธิ์ ส.อบต.ม.๖ รับรอง

นายสุพัฒน์ ทีคำปา ประธานสภาฯ เมื่อเสนอครบ ๕ คนแล้ว ผมขอสรุป ดังนี้ครับ

คณะกรรมการสภาคนที่ ๑ นายสมบัติ มาลาสาย ส.อบต.ม.๓

คณะกรรมการสภาคนที่ ๒ นายสุพัฒน์ ทีคำปา ส.อบต.ม.๑๐

คณะกรรมการสภา คนที่ ๓ นายพัชรวัฒน์ คำภูมิ ส.อบต.ม.๑๑

คณะกรรมการสภา คนที่ ๔ นายจันทิ โทคำเวช ส.อบต.ม.๑๙

คณะกรรมการสภา คนที่ ๕ นายพศิน พวงเขียว ส.อบต.ม.๑๕

และมีนายสมพงษ์ สมจันทร์ ผอ.อบ.ม.๘ และนายเขมชาติ ดอกดวง ผอ.อบ.ม.๑๑ ร่วมเป็น

คณะกรรมการสภา ในการตรวจสอบโค กระบือ ในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบุ่งหวายครับ

ผมขอมติเห็นชอบคณะกรรมการสภา ทั้ง ๗ คน สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๘ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ลา ๑ เสียง

(จากจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม ๑๙ คน)

ต่อไปขอเชิญทุกท่านยืนขึ้นเพื่อถ่ายรูป ตามโครงการของงานประชาสัมพันธ์ โครงการไม่รับ ไม่ให้ของ
 รางวัล รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ในทุกเทศกาล

/พันจ่าตรีบรรลุลกาล เวียงคำ...

พันจ่าตรีบรรลุลูกา เวียงคำ หัวหน้าสำนักปลัด ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย น่าจะเริ่มออกฉีด สุนัข แมว น่าจะประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๖

โครงการคลองสวย น้ำใส จะลงพื้นที่บ้านวังยาง บ้านโนนบอน ตอนนี้นำรถแมคโคร
อยู่ เบื้องต้นประสานไปยังหน่วยงานพัฒนา ๕๖ ในส่วนรายละเอียดจะนำเรียนแจ้งเป็นหนังสืออีกทีครับ

โครงการฝึกอบรม อปพร. เรียนเชิญ สมาชิกสภา ที่เป็น อปพร. อยู่แล้ว ต้องเข้าร่วมอบรม
ด้วยกันนะครับ ผมกำหนดคร่าวๆ น่าจะเป็นเมษายน

โครงการทัศนศึกษาดูงาน ตอนนี้อยู่ในส่วนของสภา สมัครงไว้ที่จำนวน ๒๕ คน ผมกำหนดวันที่
คร่าวๆ ไปทัศนศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่ ๗-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ อยากให้สมัครงไปทุกคน ผมจะได้คำนวณ
ค่าใช้จ่ายครับ และจะได้ดูเรื่องระเบียบในการทัศนศึกษาดูงานครับ

จ่าสิบเอกวรพล คณะศรี นิตกร แจ้งเรื่อง วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นัดขึ้นศาลคดี
ป่าดงกลาง คดีนายมี จะใช้คณะกรรมการสมาชิกสภา ชุดเดิมครับ ผมจะแจ้งอีกครั้ง

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้ประสานกับคุมประพฤติในเรื่องการทำกิจกรรมทำความ
สะอาดสวนสาธารณะหนองหอ เพื่อเตรียมก่อสร้าง ศพด.บ้านโนนบอน เรียนเชิญสมาชิกสภาทุกท่าน
ร่วมกิจกรรมนี้ครับ

นายลาชินทร์ ตุมสี ผู้อำนวยการกองคลัง จากที่สมาชิกสภา ได้กระทู้ถามแผนการ
ออกจัดเก็บภาษี แผนจะออกประมาณเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากต้องรอการประมาณภาษี
ป้าย ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พร้อมกัน และขอรายงานงบประมาณเงินสะสมที่สภาอนุมัติจ่ายขาด ๙
โครงการ ๑. คสล.ม.๑ /๒. คสล.ม.๓/ ๓. คสล.ม.๗/ ๔. ท่อระบายน้ำ ม.๙/ ๕. แอสฟัลท์ ม.๑๐/
๖. คสล.ม.๑๑/๗. คสล.ม.๑๓/ ๘. คสล.ม.๑๖ /๙. แอสฟัลท์ ม.๒๐ ตอนนี้อยู่ระหว่างกองช่างจัดทำราคากลาง
งบรายจ่ายค้างจ่ายของปี ๒๕๖๕ ที่สภาอนุมัติ กั้นเงิน จำนวน ๑๙ โครงการ ที่ดำเนินการไปแล้ว

๑. โครงการปรับปรุง ศพด. เบิกจ่ายแล้ว
๒. คสล.ม.๖ ส่งมอบงานแล้ว
๓. คสล.ม.๖ ส่งมอบงานแล้ว
๔. คสล.ม.๔ นายเม็ง รออนุมัติทำสัญญา
๕. คสล.รอบบึงด้านท่าโฮง ม.๑๗ รออนุมัติทำสัญญา
๖. ท่อระบายน้ำ ม.๙
๗. คสล.ม.๑
๘. คสล.ม.๑๖
๙. คสล.ม.๑๙
๑๐. คสล.ม.๕
๑๑. หินคลุก ม.๑๑
๑๒. ฐานรองแท่งค้ำน้ำ ศพด.
๑๓. คสล.ม.๗
๑๔. คสล.ม.๗ บ้านเลขที่ ๕๙
๑๕. คสล. ม.๔
๑๖. แอสฟัลท์ ม.๑๒
๑๗. แอสฟัลท์ ม.๑๖
๑๘. แอสฟัลท์ ม.๑๕
๑๙. แอสฟัลท์ ม.๔

/งบประมาณข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๖...

งบประมาณข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๖ ที่ดำเนินการแล้ว ๑๔ โครงการ


๑. คสล.ม.๑๗ ส่งมอบงานแล้ว
๒. คสล.ม.๓ ทำสัญญาแล้ว
๓. คสล.ม.๓ บ้านนายแสง ทำสัญญา
๔. คสล. ม.๑๖ ทำสัญญาแล้ว

แล้วผมจะแจ้งรายละเอียดในกลุ่มไลน์สภา อีกครั้งครับ

นายพศิน พวงเขียว ส.อบต.ม.๑๕ คลองน้ำที่ให้พนักงานตัดหญ้า ทำความสะอาดตามริมคลองน้ำ คอคลองน้ำลึก ๑ เมตร ขอบบ่ออยู่ใต้ดินลึก ผนตคมาดินก็ไหลลง และมีหญ้าขึ้น ผมว่าไม่ต้องทำความสะอาดหรอก เพราะหญ้าเกิดแล้วดินจะไม่ไหลลง เมื่อทำความสะอาดทำได้อยู่ เหมือนคลองน้ำชลประทานใหญ่ ขอบปูนขึ้นหลังดิน แต่ของเราขอบปูนอยู่ใต้ดินลึก มีความลำบากเวลาจะใช้น้ำครับ

ผมเห็นด้วยกับการตั้งคณะกรรมการสภาฯ เพื่อจะได้ติดตามตรวจสอบการทำงานครับ

นายสุพัฒน์ ที่คำป่า ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอปิดการประชุมครับ

(ลงชื่อ)  ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางศิริลักษณ์ นานา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

(ลงชื่อ) 
(นายจันทิ โทคำเวช)

ส.อบต.ม.๑๙

(ลงชื่อ) 
(นายสมบัติ มาลาสาย)

ส.อบต.ม.๓

(ลงชื่อ) 
(นายถวิล แก้วอนันต์)

ส.อบต.ม.๒๐

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
สภาฯ มีมติให้การรับรองในคราวประชุมสภาฯ สมัย.....สมัยที่ครั้งที่...../.....เมื่อวันที่

.....



(นายสุพัฒน์ ที่คำป่า)
ประธานสภา อบต.บึงหวาย